



**ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ**  
**เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ**  
**ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์**

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ แล้ว มีมติคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นางศิรดา หลาวทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	ตำแหน่งเลขที่ ๕๒๖๗๙ งานคลินิกอาชีวเวชกรรม กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งผู้เกษียณ ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
๒	นางสาวนภาพรรณ สุขอนันต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	ตำแหน่งเลขที่ ๕๓๐๐๔ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออโรโรติกส์ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งผู้เกษียณ ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
๓	นางอินทิรา พรหมเอေး	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)	ตำแหน่งเลขที่ ๕๓๐๒๒ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งว่าง

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๔	นางเบญจญา ณัฐกาพรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	ตำแหน่งเลขที่ ๕๓๑๓๙ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งผู้เกษียณ ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นจัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซีตัว) ใหม่ ตามแนวทางที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนด อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงานให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายภูวดล กิตติวัฒนาสาร)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์  
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ

**มติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่ง  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔**

ลำดับ ที่	ชื่อ -ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑.	นางศิริดา หลาวทอง	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์</u> <u>โรงพยาบาลบุรีรัมย์</u> <u>กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม</u> <u>งานคลินิกอาชีวเวชกรรม</u> พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๕๒๙๕๓	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์</u> <u>โรงพยาบาลบุรีรัมย์</u> <u>กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม</u> <u>งานคลินิกอาชีวเวชกรรม</u> พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๕๒๖๗๙	๑๐๐%  ชื่อผลงานส่งประเมิน การศึกษาความต้องการรูปแบบการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาด้านการยศาสตร์ในบุคลากร สายสนับสนุน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (Education needs forms of leaning solutions in the field of ergonomics back office staff at Buriram Hospital) ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน ประสิทธิภาพการจัดรูปแบบการตรวจเฝ้าระวังสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน ด้วยเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์ของบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์
๒.	นางสาวนภาพรรณ สุขอนันต์	<u>กลุ่มการพยาบาล</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออโรปิติกส์</u> พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๕๓๐๒๔	<u>กลุ่มการพยาบาล</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออโรปิติกส์</u> พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๕๓๐๐๔	๑๐๐%  ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกขาที่อ่อนล้าหักที่มีภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อสูง ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
๓.	นางอินทิรา พรหมเอาะ	<u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก</u> พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๕๒๖๘๐	<u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก</u> พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)	๕๓๐๒๒	๑๐๐%  ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะแผลทะเลในลำไส้ : กรณีศึกษา ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน การพัฒนาการป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด

*Alsom*

ลำดับ ที่	ชื่อ -ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๔.	นางเบญจญา ณัฐกาพรรณ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๕๓๑๐๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๕๓๑๓๙	๑๐๐%  ชื่อผลงานส่งประเมิน การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดทางหน้าท้องจากภาวะลำไส้กลืนกัน (กรณีศึกษา ๒ ราย) ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน การพัฒนาแนวทางการกระตุ้นลูกเดินเพื่อลดภาวะท้องอืดในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดไส้ติ่ง

*Abongki*